

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

UBND tỉnh Quảng Ninh

Kính thưa:

Cùng toàn thể quý vị đại biểu lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện và các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Du lịch trên toàn quốc.

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện cho tỉnh Quảng Ninh, tôi xin tham luận về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Kính thưa các đồng chí.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất quốc gia được tổ chức theo chu kỳ 4 năm 1 lần, nhằm đánh giá một cách toàn diện kết quả phong trào TDTT của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc bởi Đại hội, nơi quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất của các tỉnh, thành, ngành tham gia thi đấu. Qua đó, đánh giá sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với sự nghiệp TDTT của địa phương.

Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh xác định, tỉnh Quảng Ninh được giao đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với quốc gia.

Đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là một trong các cơ hội đề quảng bá, giới thiệu vùng đất, con người Quảng Ninh đến các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc với thông điệp Quảng Ninh điem đến “An toàn, thân thiện và hấp dẫn”; cực tăng trưởng phía bắc, thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch, dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín, khẳng định tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh trên toàn quốc; tạo động lực trong đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân và đăng cai tổ chức các giải thể thao trong nước và quốc tế, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở vật chất của tỉnh; góp phần xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh trong nhân dân. Đồng thời, nâng cao trình độ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước và toàn xã hội tham gia góp sức vào đăng cai tổ chức Đại hội.

Với mục đích, ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh thì công tác chuẩn bị là một trong những mặt xích quan trọng nhất tạo nên sự thành công của Đại hội. Để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội, tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai những nội dung sau:

Một là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trên nhiều phương tiện, nâng cao tinh thần “kỷ luật và đồng tâm; ý thức thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; giữ gìn vệ sinh môi trường; truyền tải thông điệp về một Quảng Ninh - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Hai là: Tích cực, chủ động, sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành xây dựng Đề án đăng cai Đại hội. UBND tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tham mưu xây dựng Phương án đăng cai, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ phê duyệt, ban hành Đề án tổ chức Đại hội.

Ba là: Phối hợp với các vụ chuyên môn của Tổng cục TDTT, giao Sở Văn hóa và Thể thao báo sát các bộ môn của Tổng cục TDTT rà soát cụ thể các công trình TDTT của các địa phương, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; lập danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ đã có sẵn, chưa có để tiếp tục đầu tư, xây dựng mua sắm.

- Đã lập các dự án đầu tư, nâng cấp một số công trình, trang thiết bị phục vụ SEA Games 31 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX: (1) Nâng cấp, mở rộng, bổ sung một số hạng mục công trình tại Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh; (2) Đầu tư xây dựng bổ sung mái che, cải tạo mặt Sân vận động Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh; (3) Mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh.

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá các các công trình TDTT và trang thiết bị từng môn, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo, đề xuất Tổng cục TDTT đăng cai tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 25 môn, phân môn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập dự trù kinh phí, Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cấp nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2022 để đăng cai tổ chức Đại hội.

Bốn là: Đánh giá, rà soát, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội. Triển khai tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; cử cán bộ, công chức, huấn luyện viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn của Tổng cục TDTT về công tác tổ chức thi đấu, tham gia trọng tài điều hành các giải đấu thể thao của tỉnh và quốc gia. Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh có gần 100 cán bộ là HLV, giáo viên thể thao, những người quản lý thể thao, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về công tác trọng tài, tổ chức thi đấu và tham gia rất nhiều các sự kiện thể thao của tỉnh, quốc gia và quốc tế tại Quảng Ninh; ngành Giáo dục Quảng Ninh đang quản lý 560 giáo viên giáo dục thể chất, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trọng tài, tổ chức, điều hành thi đấu; các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ thể thao tỉnh Quảng Ninh quản lý nhiều cán bộ, HLV, HDV thể thao, có thể thực hiện nhiệm vụ trọng tài, phục vụ công tác tổ chức thi đấu.

Năm là: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn, nghỉ; dịch vụ công cộng như tham quan, giao thông, y tế, chăm sóc sức khỏe... tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều là các địa điểm tổ chức thi đấu các môn của Đại hội có 360 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 02 sao đến

05 sao và gần 900 nhà nghỉ với số lượng hàng chục nghìn phòng ở đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ ăn, nghỉ của các đoàn vận động viên và du khách tham dự Đại hội.

- Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, kết nối các địa phương trong tỉnh thông suốt, không ùn tắc.

- Nhiều địa điểm tham quan, du lịch (tâm linh, khám phá, trải nghiệm...) phục vụ cho các đoàn trước, trong và sau thi đấu.

Sáu là: Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong xã hội từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Tỉnh Quảng Ninh có nhiều doanh nghiệp lớn, có tiềm năng, thế mạnh và đặc biệt quan tâm, đồng hành với sự nghiệp phát triển TDTT của tỉnh. Hình thức xã hội chủ yếu là giao các doanh nghiệp chủ trì chuẩn bị, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất để tổ chức thi đấu các môn: Công ty TNHH Âu Lạc Tuần Châu đăng cai 5/25 môn và phân môn (Bóng chuyền bãi biển, Bóng ném bãi biển, Ba môn phối hợp, Khiêu vũ thể thao, Golf); các công ty của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đăng cai 5/25 môn và phân môn (Bóng đá nữ, PencakSilat, Đá cầu, Vovinam, Bóng rổ); các tổ chức, doanh nghiệp khác đăng cai 2/2 môn và phân môn (Cờ tướng, Boxing).

Nhân dịp này, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, thống kê cụ thể đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng môn còn thiếu, để đầu tư, mua sắm theo đúng quy định hiện hành.

2. Hỗ trợ những dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành mà Quảng Ninh chưa có điều kiện đầu tư.

3. Đề nghị chỉnh sửa bổ sung Ý thứ 2, Khoản 5, Điều 1, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 như sau: Kinh phí tổ chức Lễ khai mạc và Lễ Bế mạc của Đại hội do ngân sách trung ương đảm bảo một phần.

4. Đề nghị xác định rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì; trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ninh là địa phương đăng cai, phối hợp tổ chức, theo dự thảo tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 như sau:

- Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì tổ chức: Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành liên quan triển khai thực hiện Đề án; Chủ trì tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là địa phương đăng cai, phối hợp tổ chức: Chủ trì triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức các môn thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Đại hội.

Tỉnh Quảng Ninh xin tham luận một số nội dung về công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc tại Quảng Ninh./.